

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 30.56 บาท แนวโน้มแข็งค่าระยะสั้น คาดกรอบ 30.50 – 30.70 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.56 บาท อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 30.54 บาท แต่เงินบาทยังมีแนวโน้มแข็งค่าในระยะสั้น รับข่าวกนง.คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1.5% คาดกรอบวันนี้ 30.50-30.70 บาท

* น.ส.วรรณธร ภูทอง ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK กล่าวว่า วันนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าระยะสั้นซึ่งเป็นผลจากการประชุมนโยบายการเงิน(กนง.) ที่คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาด ที่ 1.5% โดยมองภาพเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ จากการส่งออกที่ลดลงซึ่งส่งผลต่ออุปสงค์ในประเทศ แต่ทั้งนี้ กนง.ไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป

* นอกจากนี้ กนง.ได้ปรับลดประมาณการ GDP ปีนี้เหลือโต 2.8% จากเดิม 3.3% และคาดปีหน้าโต 3.3% จากเดิม 3.7%

* โดยก่อนหน้านี้ช่วง 1-2 วันก่อนค่าเงินบาทกลับไปอ่อนค่าลง ก่อนที่จะมีการประชุมกนง.เนื่องจากนักลงทุนส่วนหนึ่งคาดว่าจะมีการปรับลดนโยบายจึงมีการขายบาทออกไปก่อน และเมื่อผลการประชุมออกมา กนง.คงอัตราดอกเบี้ยจึงเห็นสัญญาณซื้อเงินบาทกลับเข้ามา

* ด้านกสิกรมองว่ากนง.จะ "คง" อัตราดอกเบี้ยไปจนถึงสิ้นปี 62 เนื่องจากมองว่ากนง.จะต้องดูเรื่องผลของนโยบายการคลัง และภาพรวมเศรษฐกิจก่อน

* ด้านปัจจัยต่างประเทศ มีปัจจัยบวกจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน (Trade war) หลังวานนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐระบุว่า ข้อตกลงเพื่อยุติสงครามการค้าที่ดำเนินมานานเกือบ 15 เดือนกับจีน อาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ และจีนกำลังดำเนินการสั่งซื้อสินค้าเกษตรจำนวนมากจากสหรัฐ ซึ่งรวมถึงเนื้อวัวและเนื้อสุกร ซึ่งนักลงทุนมองว่ามีแนวโน้มที่การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะสามารถตกลงกันได้

* ส่งผลให้ตลาดกลับมาเปิดรับความเสี่ยง (Risk-On) ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวขึ้น

* ปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้ ตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ (GDP) ไตรมาสที่ 2 คาดออกมาขยายตัว 2.0%

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.88 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 99.03

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -176.19 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย -1,468.13ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ วานนี้เท่ากับ 30.582 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้